

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยหลังเฟดคง QE ตามคาด แต่กรอบยังจำกัด

- *บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)คงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้ตามคาด และไม่ได้แสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจมากนัก แต่ดีลเลอร์ เชื่อว่า การคงมาตรการ QE จะช่วยหนุนการไหลเข้าของเงินทุนในภูมิภาคเอเชีย ในช่วงที่เหลือของปีนี้
- *ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยขยายช่วงบวก หลังจากเฟดมีมติดำเนินโครงการซื้อพันธบัตรจำนวนมหาศาลต่อไปตามคาด
- *เฟดประกาศคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ไว้ในกรอบ 0-0.25% ในการประชุมวานนี้ ซึ่งเป็นระดับที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การประชุมเดือนธ.ค.51 โดยย้ำว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย トラบไคที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 6.5% และอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 2.5%
- *คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด ยังมีมติเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ผ่านทางการซื้อตราสารหนี้ หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) โดยจะยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในวงเงิน 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และซื้อหลักทรัพย์ที่มีการกำกับจากสัญญาจำนอง(MBS) ในวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ต่อไป
- *คณะกรรมการเฟดยอมรับว่า แนวโน้มเศรษฐกิจอ่อนแอลง โดยส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งในด้านการคลัง ระหว่างทำเนียบขาวและสภาองเกรส ซึ่งส่งผลให้มีการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐลงบางส่วน เป็นเวลา 16 วัน ในช่วงต้นเดือนนี้
- *แต่เฟดระบุว่า ตลาดแรงงานสหรัฐแสดงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น และได้ยกเลิกการระบุถึงภาวะการเงินที่ตึงตัว ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ออกจากรายการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

*สหรัฐจะประกาศข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) เขตซีกาโก ในวันที่ โดยตลาดจะหันกลับมาจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะซื้อคืนดอลลาร์ต่อไปหรือไม่

*ตลาดจะจับตามผลการประชุมนโยบาย ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ด้วย แต่ก็คาดว่าบีโอเจจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป และบีโอเจอาจจะปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะยาว

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.072 บาท

*09.01 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.07/11 จาก 31.04/10 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.06/10 จาก 31.06/08 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.42/47 จาก 98.61 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3732/31 จาก 1.3724 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ช่วงเปิดตลาด ดอลลาร์/บาท มีดีดตัวขึ้นไปบ้าง จากความเห็นของเฟดที่ออกมาในโทนว่า มีโอกาสที่จะลด QE เร็วกว่าที่พูดกัน แล้วดอลลาร์เทียบภูมิภาคก็แข็งค่าขึ้นไป แต่หลังจากนั้นก็เริ่มลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) เพราะยังไง ในปีนี้เฟดก็ยังน่าจะคง QE ต่อ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเงินทุนไหลเข้า" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ เปิดตลาดอ่อนค่าจากเมื่อวานนี้ หลังจากเฟดยังคงมาตรการ QE ในการประชุมครั้งล่าสุด แต่ก็ไม่ได้แสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจมากนัก ทำให้นักลงทุนบางส่วนมองว่า เฟดอาจจะไม่ได้ชะลอการถอน QE ออกไปนานนัก

แต่หลังจากนั้น ก็มีแรงขายดอลลาร์เข้ามาอีกครั้ง ส่งผลให้เงินบาทฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อย และคาดว่าวันนี้ จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไม่กว้างนัก โดยมีแนวต้านที่ 31.00 และแนวรับที่ 31.15

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้